

VỀ QUAN HỆ QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN VỚI QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

*Nguyễn Mạnh Bình**

1. Nguồn gốc của quyền lực

Quyền lực sinh ra, tồn tại, phát triển cùng với sự xuất hiện xã hội loài người, đó là quan hệ cơ bản phổ biến trong tất cả sự tồn tại của mọi xã hội. *Nên quyền lực là khả năng của một chủ thể hay một nhóm chủ thể chi phối hoặc buộc chủ thể khác phục tùng ý chí của mình nhờ sức mạnh và vị thế trong quan hệ xã hội. Quyền lực là cái mà nhờ đó người khác phải phục tùng.*

Thực chất quyền lực công cộng (xã hội) đó là quyền lực của nhân dân có nguồn gốc khách quan từ nhu cầu của xã hội, của chính bản thân của đời sống xã hội

Thứ nhất, con người phải liên kết với nhau thành cộng đồng trong xã hội và xã hội cần đến quyền lực chung để duy trì, bảo đảm cộng đồng hoạt động trong vòng trật tự, ổn định gọi là quyền lực công cộng. Quyền lực công cộng (xã hội) do các thành viên trong xã hội ủy quyền một phần cho người thừa hành. Nó được chế định hóa thành các chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán, tôn giáo... mà mọi thành viên phải phục tùng.

Thứ hai, nhân dân là lực lượng xã hội có sức mạnh tự nhiên khi được tổ chức liên kết lại trong quá trình lao động sản xuất, hoạt động của họ làm cho sự biến đổi quan hệ sản xuất và làm thay đổi toàn bộ hình thái kinh tế-xã hội; biến chuyển từ chế độ này sang chế độ khác và sự tiến bộ xã hội.

Thứ ba, quyền lực nhân dân không thể thực hiện được trên thực tế của từng cá nhân trong xã hội mà phải ủy quyền cho một số người thừa hành nhằm bảo đảm trật tự, ổn định, an ninh và an sinh cho mọi cá nhân thành viên và của toàn xã hội.

Khi xã hội xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, dẫn đến trong xã hội phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp có vị thế nắm giữ kinh tế đồng thời nắm giữ quyền lực nhà nước để bảo vệ vị thế về kinh tế, phục vụ cho giai cấp mình. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp nắm giữ vị thế thống trị về kinh tế cố gắng bảo vệ kinh tế và giai cấp không có vị thế về kinh tế giành lấy vị thế kinh tế có lợi. Cuộc đấu tranh trở nên gay gắt sẽ dẫn đến tiêu diệt, tiêu vong toàn xã hội trong cuộc đấu tranh vô ích đó thì "cần phải có một lực lượng cần thiết, một lực lượng tựa hồ như đứng trên xã hội, có nhiệm vụ làm dịu bớt sự xung đột và giữ cho sự xung đột đó nằm trong vòng "trật tự"; và lực lượng đó, nảy sinh ra từ xã hội, nhưng lại đứng trên xã hội và ngày càng xa rời xã hội, chính là Nhà nước"¹.

Sở dĩ có sự phân chia quyền lực của nhân dân với quyền lực nhà nước là do sự xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, dẫn đến chế độ chiếm hữu quyền lực công cộng (xã hội) thành quyền lực riêng của giai cấp thống trị. Đấu tranh giai cấp, xung đột xã hội đã làm cho quyền lực của giai cấp thống trị thực hiện một cách độc quyền và toàn trị.

Nhà nước ta hiện nay là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hay nói một cách khác, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Để bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân phải có cơ chế thực thi quyền lực nhà nước và bảo đảm cho quyền lực đó không bị tha hóa, quan liêu, lạm quyền. Vì vậy, sự giám sát của nhân dân đối với thực hiện quyền lực nhà nước là tất yếu khách quan trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

* Ths. Luật học, Trường khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường cán bộ Tp. Hồ Chí Minh.

¹ C. Mác và Ph. Ăngghen, tuyển tập, tập IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1983, tr. 150.

2. Cơ chế thực thi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

Trên căn bản, trong quan hệ quyền lực nhà nước được thể hiện với ba yếu tố cấu thành của nó, có mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Đó là chủ thể quyền lực, khách thể quyền lực và phương thức thực hiện quyền lực.

Chủ thể quyền lực của nhân dân, dưới Nhà nước xã hội chủ nghĩa quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Trong Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa của chúng ta tất cả mọi quyền lực đều là của nhân dân”². Quan điểm đó được thể hiện trong Hiến pháp 1946 tại Điều 1 quy định: “Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”³, đã được khẳng định lại, nhắc lại tại Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và tại Điều 2 Hiến pháp 1992 và được Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi năm 2001 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân...”. Như vậy, nhân dân tự tổ chức thành lập Nhà nước để nhằm thực hiện “chủ quyền quốc gia”, “chủ quyền nhà nước”. Nhân dân ủy quyền cho Nhà nước để thực hiện những quyền hạn nhất định, nhằm bảo đảm trong xã hội có trật tự, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, xác lập công lý, công bằng và bảo vệ các quyền của công dân, quyền con người vì lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc. Bản chất của mọi quyền lực nhà nước luôn luôn thể hiện bản chất của giai cấp hay một thành phần xã hội giữ vai trò thống trị trong mọi thời đại lịch sử, nhưng trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước không chỉ là công cụ quản lý, mà còn được thừa nhận

chính là bộ máy phục vụ quần chúng nhân dân. Vì vậy, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước không chỉ mang tính giai cấp mà còn là người đại diện cho lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc. Đó là xuất phát điểm Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Quyền lực nhà nước với tư cách là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, nhưng nhân dân được thừa nhận và pháp lý hóa như là quyền lực gốc cuối cùng của quyền lực nhà nước.

Trong mối quan hệ này, quyền lực nhà nước bị giới hạn (Limited Government) bởi quyền lực nhà nước do nhân dân ủy quyền, nên quyền lực không thể là vô hạn, nhưng nhân dân cũng không thể triển khai quyền lực gốc của mình một cách vô Chính phủ, vô tổ chức mà chịu sự quy định của “*khế ước*” ở dạng Hiến định. Quan hệ giữa quyền lực của nhân dân với quyền lực nhà nước còn thể hiện ở chỗ nhân dân tham gia vào thực thi, giám sát quyền lực nhà nước. Nếu xét về thành phần của các chủ thể ta có thể nhận thấy thành phần đa chủ thể, như quyền lực cá nhân, quyền lực truyền thông báo chí, công luận xã hội... Ngoài Nhà nước với tư cách là chủ thể đặc biệt và chủ yếu trong hệ thống quyền lực, trong xã hội còn có chủ thể phi Nhà nước. Xét về phạm vi quyền lực của chủ thể, ta có những thực thể quyền lực hữu hạn dưới tác nhân, chi phối khác nhau. Do quyền lực của nhân dân ủy quyền cho Nhà nước nên nhân dân giám sát quyền lực đó là điều hiển nhiên. Như vậy, quyền lực nhà nước là quyền lực của nhân dân, là công cụ thực thi quyền lực của nhân dân.

Dưới Nhà nước chuyên chế, độc quyền, khách thể quyền lực nhà nước là quần chúng nhân dân trong đó nhân dân phải phục tùng tuyệt đối, tuân thủ vô điều kiện những quyết định của giai cấp thống trị thông qua quyền lực nhà nước.

Khách thể của quyền lực nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, cũng như các cá nhân công dân. Vì quyền lực gốc của nhân dân ủy quyền cho Nhà nước, nên quyền lực nhà nước chủ yếu

² Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 tr.217.

³ Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các bản Hiến pháp Việt Nam (1946,1959,1980,1992), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr.12.

sử dụng các chính sách, pháp luật để điều chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, giữa công dân với nhau, giữa các cơ quan nhà nước với nhau nhằm điều tiết về quyền, lợi ích, trật tự xã hội và mục đích cuối cùng là pháp lý hóa và bảo vệ các quyền tự do, dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong quan hệ khách thể quyền lực nhân dân dưới hình thức quyền lực *phi Nhà nước*, những quyền lực đó cho phép khách thể có quyền *chế ước, điều chỉnh* lại quyền lực nhà nước, từ bộ máy, nhân sự cho đến những chính sách, pháp luật bằng sự phản biện, giám sát của nhân dân dưới nhiều hình thức khác nhau từ việc lựa chọn bầu cử đại diện hay bãi nhiệm thay thế đại diện của mình, bằng sự kiến nghị, yêu cầu phản hồi, thông qua tự do ngôn luận, báo chí phát biểu quan điểm của chính mình.

Các cơ quan nhà nước là công cụ để thực thi quyền lực nhà nước, quyền lực này là một bộ phận của quyền lực nhân dân trên phạm vi của đời sống chính trị - xã hội, mà trong đó quyền lực nhà nước là một bộ phận của quyền lực xã hội. Ngoài quyền lực của Nhà nước, còn có quyền lực của hệ thống chính trị-xã hội cũng như của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội tạo nên cấu thành hệ thống đó là quyền lực của nhân dân.

Một trong những quyền hạn cơ bản của chủ thể tác động lên khách thể là điều hành, xử lý những hành vi xâm phạm các quyền, lợi ích hay tư, trong đó quyền tự nhiên cơ bản nhất của khách thể đã được quy định trong pháp luật là quyền an ninh, lợi ích chính đáng của công dân trong đời sống xã hội, hay là sự cáo buộc sai trái từ phía Nhà nước trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước, hay tranh chấp trong đời sống xã hội.

Pháp luật là cơ sở thực hiện phương thức của quyền lực của nhân dân. Với tư cách là chủ thể, Nhà nước có quyền ban hành pháp luật để cụ thể hóa, thể chế hóa quyền lực nhà nước để phục vụ nền chính trị. Về phía quyền lực nhân dân, quyền con người và quyền công dân không những chỉ được thừa nhận, được quy định trong quyền lực nhà

nước, mà còn được hiện thực hóa, bảo đảm và triển khai và còn ước định lại chủ thể quyền lực nhà nước bằng việc sử dụng sức mạnh các chế định pháp luật, như: bầu cử, ứng cử, trưng cầu dân ý, khiếu nại, tố cáo, các tổ chức chính trị - xã hội phản biện, giám sát và công luận xã hội.

Quan hệ đa chiều thể hiện ở việc chủ thể quyền lực nhà nước quản lý khách thể thông qua giám sát, kiểm tra, kiểm soát khách thể trong việc thực thi pháp luật, nhưng khách thể tác động trở lại chủ thể quyền lực nhà nước thông qua giám sát, chế ước, phản hồi đối với việc thực thi quyền lực nhà nước. Một khi thực thi quyền lực nhà nước đồng thời cũng triển khai quyền lực của khách thể và quyền lực của xã hội làm cho pháp luật và các chế định cụ thể có sự thay đổi, và phát triển theo sự tương tác giữa chủ thể với khách thể và xã hội vận động dần dần tiếp cận đến quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Nhưng để bảo đảm mối quan hệ tương tác đa chiều giữa chủ thể và khách thể đó, thì pháp luật phải là công cụ cơ bản quyết định sự tương tác đa chiều. Trong khi chủ thể quyền lực nhà nước có quyền sử dụng các công cụ, định chế cưỡng chế có hiệu lực tức thời lên khách thể, thì khách thể không có công cụ nào khác hơn ngoài pháp luật tác động tức thời lên Nhà nước. Nhưng pháp luật phải là pháp luật dân chủ triệt để, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Điều đó nhằm mục đích khắc phục, tránh được sự lạm quyền; thao túng quyền lực nhà nước, sử dụng pháp luật như một công cụ đàn áp, cưỡng chế độc đoán, chuyên quyền của chủ thể quyền lực nhà nước.

Pháp luật dân chủ không cho phép Nhà nước quyền ban hành cho hay không cho, hoặc buộc khách thể cầu xin những quyền được hưởng, mà chủ yếu là chứng nhận, xác nhận về mặt Nhà nước - nghĩa là xác nhận vốn có được ủy quyền từ phía nhân dân, nhằm bảo đảm trật tự, ổn định và phát triển xã hội. Ngoài ra pháp luật dân chủ quy định hiện thực quyền hạn của công dân chế ước quyền lực nhà nước và hiện thực hóa các

quyền của khách thể đối với chủ thể quyền lực nhà nước, trong đó nguyên tắc *công dân có thể làm tất cả những gì mà luật không cấm*, Nhà nước chỉ làm những gì mà luật cho phép được thừa nhận và bảo đảm thực thi trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân phải được ghi nhận cụ thể trong một chế định luật vật chất như là một chế định gốc, cơ bản của dân chủ pháp quyền. Quyền lực nhà nước phi tập quyền, phi chuyên chế và song song với nó là một cộng đồng dân cư mang quyền trong xã hội dân chủ. Trong xã hội đó cũng tồn tại các định chế Luật Dân sự, trong đó mọi tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức khác trong xã hội, cá nhân cho đến Nhà nước và thể chế chính trị, đều là đối tượng chế ước lẫn nhau, thông qua pháp luật dân chủ và các đối tượng đó đều bình đẳng trước pháp luật.

3. Cơ chế giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước là tất yếu khách quan

Giám sát quyền lực nhà nước như là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Quyền lực xuất hiện như là một nhu cầu tất yếu của xã hội loài người và quy luật của bất kỳ quyền lực nào trong xã hội đều có khuynh hướng tăng cường nhiều hơn quyền hạn của mình cả trên bình diện cá nhân, lẫn bình diện của toàn thể quyền lực với việc mở rộng phạm vi, đối tượng phải chịu sự chi phối với việc gia tăng mức độ, sức mạnh của quyền lực. Trong đó quyền lực nhà nước cũng không nằm ngoài quy luật này, hơn nữa lại càng dễ lạm quyền, lộng quyền hơn nhiều lần vì nó nhân danh Nhà nước có quyền ban hành mệnh lệnh đơn phương và cưỡng chế đơn phương. Vì vậy, trong bản thân nó đã chứa đựng một khả năng trở thành hiện thực, đó là lạm quyền, chuyên quyền như là quy luật tự nhiên, như một xu thế vận động, mặc dù có những nguyên tắc tác động, chi phối một cách tự giác hay tự phát theo một khuynh hướng vận động của quyền lực nhà nước. Mặc dù bản chất quyền lực nhà nước xã hội chủ nghĩa

thuộc về nhân dân cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên lạm dụng quyền lực của nhà nước. Vì quyền lực nhà nước là hiện thực, nghĩa là quyền lực nhà nước thông qua con người, do con người nhân danh thực thi nó, mà con người bao giờ cũng bị các yếu tố tác động trong tổng hòa các mối quan hệ xã hội và môi trường xã hội đa dạng và phức tạp của nó như: tâm lý, danh vọng, năng lực, tình cảm, nhận thức cảm tính, lý tính, những khác biệt về quan điểm, hành động. Ngoài ra xã hội luôn luôn vận động, nhưng năng lực nhận thức của con người hạn chế không tiến triển theo sự vận động của xã hội, nên sự hạn chế của con người trong việc hoạch định, tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước không phù hợp với sự vận động của thực tế khách quan đó là điều tất yếu. Do đó, chỉ có bằng con đường phản biện, giám sát có ý thức, có tự giác chi phối, lấn át, hạn chế đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền lực nhà nước vận hành trong quỹ đạo phục vụ nhu cầu của quảng đại quần chúng nhân dân.

Để bảo đảm quyền lực nhà nước vận hành trong quỹ đạo; củng cố và bảo vệ giai cấp cầm quyền, thì giám sát quyền lực nhà nước là tất yếu của mọi chế độ nhà nước trong xã hội từ xưa đến nay, đã xây dựng những mô hình đa dạng, phong phú về tổ chức nhà nước và thực thi quyền lực nhà nước vận hành thống nhất vì lợi ích của giai cấp thống trị. Bản chất quyền lực nhà nước không thay đổi, nhưng hình thức giám sát rất đa dạng, phong phú và có thể biến đổi theo sự vận động của xã hội. Hiện nay, hình thức giám sát đối với việc thực thi quyền lực nhà nước bao gồm có hai hệ thống khác nhau: *thứ nhất*, hệ thống giám sát mang tính quyền lực nhà nước, tức là giám sát trong tổ chức, nội bộ của hoạt động của bộ máy nhà nước. Ví dụ, giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, giám sát trong nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước; *thứ hai*, hệ thống giám sát bên ngoài không mang tính quyền lực nhà nước, (phi Nhà nước, giám sát xã hội), là giám sát của

các tổ chức chính trị-xã hội, của các tổ chức xã hội, của công dân đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.

Mỗi một hình thức của hệ thống giám sát có chủ thể, đối tượng, nội dung, phạm vi và thẩm quyền khác nhau và sự vận động theo quy luật của nó có những lợi thế và thất thế riêng, có những ưu điểm và nhược điểm, điều kiện hạn chế hoặc thúc đẩy nó... Nên trong hai hệ thống giám sát bổ trợ, hỗ trợ cho nhau, nhằm mục đích không phải làm cho kém hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong sự vận hành của quyền lực nhà nước, mà trước hết không để cho một cơ quan trong bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức khi thực thi quyền lực nhà nước, đi đến chỗ lạm quyền, độc tài chuyên chế.

Thực tế hiện nay, cùng với sự phát triển của nền dân chủ, quyền lực của nhân dân ngày càng được định hình rõ nét như là một loại quyền lực độc lập, chế ước trong một thể thống nhất giữa quyền lực nhân dân với quyền lực nhà nước, đó là quy luật khách quan trong một thể thống nhất của sự vận động trong tiến trình và phát triển xã hội. Độc lập, chế ước này không phải đấu tranh, triệt tiêu đối với nhau, mà bảo đảm cho quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và đó cũng là sự tất yếu, khuynh hướng của vận động khách quan trong tiến trình vận động phát triển của quyền lực nhà nước, nhằm loại bỏ dần những khuynh hướng lạm quyền, chuyên quyền, độc đoán, tham nhũng, hối lộ do những người đại diện cho công quyền, đã cản trở sự vận hành của quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, trên đà phát triển của sự tiến bộ của xã hội. Do đó, quyền lực nhà nước, bên cạnh việc được giám sát trong sự tự thân vận động của các cơ quan nhà nước độc lập, chế ước, giám sát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp còn được giám sát bởi quyền lực nhân dân thông qua các cơ chế phi Nhà nước.

Quyền lực của nhân dân là một trong những yếu tố của quyền lực xã hội thông qua giám sát, phản biện và bằng cả hoạt động kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện giám sát quyền lực nhà nước.

Việc giám sát của nhân dân đối với việc thực thi quyền lực ở Nhà nước ta đã hình thành và phát triển từ khi Nhà nước dân chủ nhân dân được thiết lập cho đến nay. Hệ thống giám sát quyền lực nhà nước đã thiết lập với nhiều hình thức, công cụ giám sát nhà nước khác nhau và không ngừng được củng cố, hoàn thiện và phát triển theo sự tiến triển của đời sống xã hội. Hệ thống giám sát của nhân dân đối với quyền lực nhà nước đã tạo điều kiện cho sự vận động của quyền lực nhà nước có hiệu lực, hiệu quả, khoa học.

Tuy nhiên, sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan thực hiện các chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp chưa được thể hiện cụ thể về phương diện pháp lý, nên trong thực tế một số cơ quan nhà nước nằm ngoài vòng giám sát trong việc thực thi quyền lực nhà nước.

Chưa có sự phân định rạch ròi, minh bạch, công khai, phối hợp giữa các cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, nên xảy ra chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn, một sự việc nhưng đã có nhiều kết luận khác nhau giữa các cơ quan, giám sát, thanh tra, kiểm tra.

Với chức năng của Tòa án thực hiện việc giám sát thực hiện pháp luật, giải quyết những tranh chấp trong việc giải quyết khiếu nại hành chính, chưa đủ mạnh để góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, chưa có cơ chế pháp lý cụ thể để nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, nên khả năng kiểm soát của nhân dân đối với việc thực thi quyền lực nhà nước còn mang tính hình thức.

Do cơ chế giám sát, kiểm tra ít đem lại hiệu quả, trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, song song với sự phát triển của nền kinh tế, cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhưng chiều hướng của sự lạm quyền, cửa quyền, -lộng quyền của một số cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức khá nghiêm trọng, tình trạng tham nhũng, hối lộ, vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ, quyền làm chủ của

nhân dân theo chiều hướng gia tăng. Những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân có một tỉ lệ không nhỏ, không được tiếp nhận và giải quyết một cách thấu đáo, kịp thời, rõ ràng, minh bạch, thậm chí việc giải quyết khiếu nại còn xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đó là những biểu hiện quan liêu, tha hóa, biến chất làm giảm sức mạnh, giảm sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và việc thực thi quyền lực nhà nước nằm trong quỹ đạo vận hành của bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, việc thực hiện giám sát quyền lực nhà nước cần được tiến hành theo các phương hướng cụ thể sau đây:

Phương hướng thứ nhất, đổi mới hệ thống giám sát trong bộ máy nhà nước

Một là, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Quan điểm quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng không phải quyền lực nhà nước tập trung vào một cơ quan nhà nước đó là Quốc hội. Thống nhất quyền lực phụ thuộc vào mục tiêu, nội dung của mỗi chính thể nhà nước, khẳng định đó là thể hiện quyền lực thuộc về nhân dân, mục tiêu, nội dung chính trị. Vì vậy, phải xác định rõ hệ thống cơ cấu bên trong của quyền lực nhà nước, có ba yếu tố bao gồm: quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; xác định rõ mỗi một loại quyền lực có tính chất, nội dung, phạm vi, đối tượng khác biệt, mà một yếu tố khác trong quyền lực không thể thực thi được quyền lực nhà nước. Đồng thời sự kết hợp của toàn bộ yếu tố tạo nên sự thống nhất của thực thi quyền lực nhà nước, mà từng yếu tố riêng lẻ không thể tạo nên quyền lực nhà nước.

Nội dung mối liên hệ bên trong của mỗi bộ phận của quyền lực nhà nước biểu hiện ở sự phối hợp chặt chẽ với nhau làm cho hệ thống quyền lực nhà nước được thực thi thông suốt, mạnh mẽ có hiệu lực trong quá trình quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền.

Với bản chất quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua dân chủ đại diện, nhân dân ủy quyền cho Quốc hội. Do đó, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng không có nghĩa là Quốc hội nắm toàn bộ quyền lực nhà nước, mà Quốc hội chỉ thực hiện đúng phạm vi, thẩm quyền, giới hạn quyền lực, chủ yếu là lập pháp và thực hiện giám sát tối cao và chịu sự giám sát của nhân dân.

Chính phủ thực thi quyền hành pháp, thực hiện quản lý nhà nước trên cơ sở pháp luật. Nhưng Chính phủ có tính độc lập tương đối đó là mọi quyết định phải đúng hướng và hành động có hiệu quả, duy trì trật tự, ổn định, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện phát triển nền kinh tế-xã hội, phù hợp với sự thăng tiến xã hội, trong quá trình quản lý hành chính nhà nước. Do vậy, năng lực của Chính phủ là một trong những điều kiện tiên quyết cuối cùng đối với sự thành bại của toàn xã hội trong cơ chế phân công quyền lực. Nhưng để bảo đảm sự giám sát quyền lực đối với cơ quan hành pháp phải có cơ chế tài phán hành chính, giải quyết tốt các khiếu nại hành chính.

Tòa án thực thi quyền tư pháp, xác định rõ một nền tư pháp độc lập, công minh và dân chủ. Cái tối thượng mà cơ quan tư pháp phải phục tùng là luật pháp dân chủ, không chịu sự tác động từ phía cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước. Trong Nhà nước pháp quyền, công dân và nhà nước bình đẳng trước pháp luật. Tòa án hành chính, Tòa tư pháp là những định chế thực hiện quyền tư pháp, phán xử tất cả các tranh chấp trong hoạt động của cơ quan nhà nước về tính hợp hiến và hợp pháp các văn bản và hành động trong thực thi quyền lực nhà nước, trên nguyên tắc công lý và công bằng. Do vậy, chỉ có Tòa án mới thực hiện

chức năng xét xử, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải phục tùng phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Phương hướng thứ hai, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.

Một là, Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Quan hệ giữa Nhà nước với Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân không phải là quan hệ xác định phân công quyền lực, mà là quan hệ xác định bản chất, chức năng quyền lực của Nhà nước trong việc thực hiện quyền, tự do dân chủ của nhân dân.

Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước, để Nhà nước thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, thực thi dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, để ngăn chặn tệ quan liêu, vô trách nhiệm, vi phạm dân chủ làm thiệt hại đến lợi ích của nhân dân. Đây chính là nội dung và yêu cầu phản biện, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và của nhân dân đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.

Xây dựng cơ chế phản biện: “Những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân có vai trò trong việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng”⁵. Đường lối, chính sách, pháp luật quan trọng, liên quan đến đời sống xã hội, phải có sự phản hồi thông tin, tạo điều kiện để dư luận xã hội đóng góp ý kiến công khai, phổ biến có tác dụng tích cực làm cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách và còn phát huy sáng tạo của nhân dân để xuất ý kiến để tránh các trường hợp “có thể sai lầm”, tính “có thể sai lầm” là một trong những bản chất của tư duy của con người cũng như của mọi phát kiến

khoa học, do đó đường lối, chủ trương, hay chính sách, pháp luật trong đó hàm chứa tính “có thể sai lầm” đây đó và lúc nào đó đều là sản phẩm của tư duy con người, cho dù đó là tư duy tập thể. Và thông qua đó tham khảo những kết quả thu được từ sự phản biện trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách và ban hành pháp luật phù hợp với thực tiễn, vì thực tiễn là thước đo của lý luận, mọi lý thuyết đều vô nghĩa nếu không bắt nguồn từ thực tiễn và không được bồi bổ trở lại thực tiễn. Do đó, đề cao tính công khai đa chiều thông tin giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội, đề cao nhân dân. Nên phản biện xã hội làm giảm thiểu những thiếu sót, sơ hở trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; góp phần đề cao tính khả thi, làm cho các quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn cuộc sống, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân và là một trong những biện pháp quan trọng thực hiện dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện một Đảng cầm quyền. Việc xác định cơ chế, phạm vi, nội dung, phương thức, trình tự thủ tục phản biện xã hội, chống hiện tượng vô tổ chức, vô Chính phủ trong phản biện và kết hợp chặt chẽ phản biện với giám sát xã hội có ý nghĩa rất quan trọng.

Giám sát xã hội là sự kiểm tra, kiểm soát của toàn xã hội đối với thiết chế của hệ thống chính trị. Từ trước đến nay, tuy Nhà nước ban hành nhiều văn bản, cụ thể hóa đường lối của Đảng và Hiến pháp về giám sát xã hội, nhưng các văn bản đó chưa được cụ thể hóa các khía cạnh về giám sát xã hội. Do đó, trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, thực hiện công khai, minh bạch để tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, cần thiết phải có những quy định cụ thể hơn về giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước. Vì vậy, phải cụ thể hóa, thể chế hóa trong luật pháp đã được Hiến pháp quy định về giám sát xã hội. Xác định chủ thể, đối tượng, phạm vi, phương thức, trình tự thủ tục, và hiệu lực của kết quả giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước.

⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.71.

Hai là, đổi mới tổ chức và hoạt động phản biện, giám sát của Mặt trận tổ quốc, của các tổ chức thành viên và nhân dân. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, trong đổi mới hệ thống chính trị và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trước hết cần phải có hành lang pháp lý hoàn thiện hơn về tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân.

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội phải chủ động tiếp xúc với nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân hoặc phản ánh ý kiến đến cơ quan chức năng xử lý kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân; tham gia giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phản ánh, nắm bắt tư tưởng và khuyến khích cách làm hay và sáng tạo của hội viên và nhân dân.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội là người đại diện thật sự của các

tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy và mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ vô cùng cần thiết.

Nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, quyền lực của nhân dân phải tồn tại như một định chế gốc được biểu hiện ra bên ngoài đó là quyền lực nhà nước. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó mọi cá thể, tổ chức đều có thể tham gia quản lý nhà nước, sự tác động đa chiều đến hệ thống quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước và đều là đối tượng chế ước lẫn nhau, thông qua pháp luật và nền tư pháp độc lập. Phải có cơ chế phản biện, giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền lực nhà nước không vượt ra ngoài tầm giám sát của nhân dân, vừa có sự phối hợp, hỗ trợ nhau giữa giám sát quyền lực nhà nước và giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước, vừa có tính độc lập tương đối của mỗi bộ phận trong hệ thống chính trị và tổng thể của hệ thống chính trị, bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X* (2006), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Mác và Ph. Ăngghen, tuyển tập, *tập IV*, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1983
3. Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
4. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các bản Hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
5. Phan Ngọc Anh - Bùi Đình Phong, *Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền kiểu mới ở Việt Nam*, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2003.
6. GS.TSKH. Đào Trí Úc-PGS.TS. Võ Khánh Vinh, *Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2003.
7. GS.TSKH. Đào Trí Úc, *Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam*, Nxb. Tư pháp, 2007.
8. TS Lê Tuấn Huy, *Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam*, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.